

บทที่ 5

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม และพัฒนาให้ท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการท่องเที่ยวที่ดี 4. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 5. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 6. การเมืองการบริหารจัดการที่ดี โดยประชาชนมีส่วนร่วมตามวิถีประชาธิปไตย 	<p>สำนักปลัด, ส่วนการศึกษา, ส่วนการคลัง</p> <p>สำนักปลัด, ส่วนการศึกษา</p> <p>สำนักปลัด, ส่วนการศึกษา</p> <p>สำนักปลัด, ส่วนโยธา</p> <p>สำนักปลัด, ส่วนโยธา</p> <p>ทุกส่วน</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสถาบันครอบครัวให้สามารถพึ่งพาตนเองได้</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 2. ส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนาการบริการสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน 3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนมีสวัสดิการเล่นกีฬา กิจกรรมนันทนาการ และสถานที่สำหรับออกกำลังกาย 	<p>สำนักปลัด, ส่วนการคลัง</p> <p>สำนักปลัด, ส่วนการคลัง</p> <p>สำนักปลัด, ส่วนโยธา</p>

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสถาบันครอบครัวให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ (ต่อ)	4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้ 5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนและสังคมสงเคราะห์ 6. ส่งเสริมพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 7. รณรงค์ ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	สำนักปลัด, ส่วนการคลัง สำนักปลัด, ส่วนการคลัง สำนักปลัด, ส่วนโยธา สำนักปลัด, ส่วนการคลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้มีประสิทธิภาพ	1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ ให้กับประชาชน สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 3. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม ทางระบายน้ำ ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อระบายน้ำ สะพาน 4. ติดตั้งและขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 5. ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษา ขยายเขต ระบบประปาหมู่บ้าน 6. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ประมง เกษตร และการท่องเที่ยว	สำนักปลัด, ส่วนการคลัง สำนักปลัด, ส่วนการคลัง สำนักปลัด, ส่วนโยธา สำนักปลัด, ส่วนโยธา สำนักปลัด, ส่วนโยธา สำนักปลัด, ส่วนโยธา